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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 

วันที่  14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2561 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ รายชื่อผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมัคร   บุพบุญ ประธานสภา อบต. สมัคร   บุพบุญ  
2 นายนิมิตร  นาดี รองประธานสภา อบต. นิมิตร  นาดี  
3 นายสมจิตร  มุงรัง เลขานุการฯ  สมจิตร  มุงรัง  
4 นายสมพงศ์   ซากลมกลาง ส.อบต. หมูที่ 1 สมพงศ์   ซากลมกลาง  
5 นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ที่  1 บุญเสาร์  หมั่นกิจ   
6 นางมารศรี    นาดี ส.อบต.หมู่ที่  2 มารศรี    นาดี  
7 นายสุวิทย์   สิริวัฒนากุล ส.อบต.หมู่ที่  2 สุวิทย์   สิริวัฒนากุล  
8 นายประยูร     ช่างเหล็ก ส.อบต.หมู่ที่  3 ประยูร     ช่างเหล็ก  
9 นายชูศักดิ์    นาดี ส.อบต.หมู่ที่  4 ชูศักดิ์    นาดี  

10 นายทองวัน   นาดี ส.อบต.หมู่ที่  5 ทองวัน   นาดี  
11 นายโยธิน   ป่ามะไพร ส.อบต.หมู่ที่  5 โยธิน   ป่ามะไพร  
12 นางปรัชญา     จันธิดา ส.อบต.หมู่ที่  6 ปรัชญา     จันธิดา  
13 นายสงวน    พลประเสริฐ ส.อบต.หมู่ที่  6 สงวน    พลประเสริฐ  
14 นายล ายวง    กล้าหาญ ส.อบต.หมู่ที่  8 ล ายวง    กล้าหาญ  
15 นางเปล่ง   แก้วรักษา ส.อบต.หมู่ที่  8 เปล่ง   แก้วรักษา  
16 นายสมัย   บ้วนนอก ส.อบต.หมูที่ 9  สมัย   บ้วนนอก  
17 นายบุญรัก   นาดี ส.อบต.หมูที่  10 บุญรัก   นาดี  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ รายชื่อผู้เข้าประชุม ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ภิรมยา เอกตะคุ  
2 นางกฤติกา  ไชยชวคุปต์ หัวหน้าส านักปลัด  กฤติกา  ไชยชวคุปต์  
3 นางวรรณวิไล  ชุมศรี จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน วรรณวิไล  ชุมศรี  
4 นายบุญส่ง จันทร์น้อย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง  บุญส่ง จันทร์น้อย  

 
มีผู้เข้าประชุม        17  คน 
มีผู้ไม่มาประชุม      -    คน   
มีผู้ขาดประชุม       -    คน    
มีผู้เข้าร่วมประชุม    4   คน  
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เริ่มประชุม  เวลา    09.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมัคร  บุพบุญ   สวัสดีครับพี่น้องสมาชิก อบต. ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมวันที่  2  
(ประธานสภาฯ)    ของการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑  เมื่อ
วันที่  6  สิงหาคม  2561 

นายสมัคร  บุพบุญ   -  เมื่อท่านสมาชิกฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
(ประธานสภาฯ) สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑/2561  แก้ไข ในรายงานการประชุมหรือไม่ 
 -  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข กรุณายกมือรับรองรายงาน

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ /2561 เมื่อวันที่ 6  
สิงหาคม 2561  ด้วยครับ 

 

มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม- 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
 -  ไม่มี –  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  
 -  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 เรื่อง  คงค้างพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (วาระท่ี 2 และวาระที่ 3) 
 

วาระท่ี 2     การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นแปรญัตติ  

นายสมัคร  บุพบุญ   -  ตามท่ีคณะผู้บริหารได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
(ประธานสภาฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ให้สภาพิจารณา และสภาได้มีมติรับหลักการ

ด้วย คะแนนเสียง  13 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง  ลาประชุม  1   คน 
ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   ใน
วันที่ 6  สิงหาคม  2561  ที่ผ่านมา และสภาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญั ตติ  แ ล ะก า หนดว า ร ะ เ ว ล าก า ร แปรญั ตติ  ต าม ร ะ เ รี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
หมวดที่ 3 ญัตติข้อ 49 และคณะกรรมการได้จัดส่งรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ให้สภาทราบ และสภาได้จัดส่งรายงานการประชุม
ให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ดังนั้นกระผมจึงขอเรียนเชิญท่านประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขึ้นมาสรุป การแปรญัตติของคณะกรรมการให้
ท่านสมาชิกทราบอีกครั้งด้วย 
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นายสมัย บ้วนนอก   -  ขอบคุณครับท่านประธานฯ กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการ 
ประธานแปรญัตติฯ แปรญัตติ ขอสรุปรายงานการประชุมพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะกรรมการแปรญัตติมี
ดังนี้ครับ  

  -  ตามที่สภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นและก าหนด
วันที่เสนอแปรญัตติในยี่สิบสี่ชั่วโมง หลังจากมีการรับหลักการแล้ว  ตั้งแต่
วันที่ 7  สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕61  
เวลา  ๑๖.30 น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
นั้น  ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่านใดหรือผู้บริหารท่านใด เสนอขอแปรญัตติแต่
อย่างใดและคณะกรรมการแปรญัตติลงความเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่ทางท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
จัดท าขึ้นมานั้นสมบูรณ์ครบถ้วนดีแล้ว จึงไม่มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติในครั้ง
นี้แต่อย่างใด   ดังนั้น ทางคณะกรรมการแปรญัตติ จึงมีมติให้คงร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้คงเดิม 
และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้สภาได้รับทราบ ดังที่สภาได้ส่ง
รายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกแล้ว กระผมขอจบสรุปของคณะกรรมการ
แปรญัตติเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายสมัคร  บุพบุญ   -  ตามท่ีทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  ไว้คงเดิมนั้น มีสมาชิกท่านใดจะ

เสนอหรืออภิปรายก่อนลงมติหรือไม่ 
     -  หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปรายแล้ว กระผมขอถาม 
     มติที่ประชุมว่า จะให้ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
     รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในครั้งนี้หรือไม่ (ประธานฯ สั่ง
     ให้นับองค์ประชุมก่อนลงมติ)  
ประธานสภาฯ     ก่อนลงมติจะให้ผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ให้เลขานุการสภาฯ   
     ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบองค์ประชุม 
     หรือไม่ 
เลขานุการสภาฯ     ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต.  ในที่ประชุม มผีู้มาประชุม 17 คน   
     ลาประชุม  -   คน   ขาดประชุม  -   คน   ถือว่าครบองค์ประชุม 
มติที่ประชุม    มีมติให้ผ่านวาระ 2 ขั้นแปรญัตติ  ด้วยคณะเสียง 14 เสียง  งดออก 

เสียง 3  เสียง    
นายสมัคร  บุพบุญ กระผมจะขอถามท่านสมาชิกทุกท่านว่าจะให้เข้าวาระที่ ๓ ขั้นอนุมัติ 
(ประธานสภาฯ) ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  เลยหรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เข้าวาระที่ ๓ ในขั้นให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 14  

เสียง  งดออกเสียง 3  เสียง   ขาด  - คน  
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วาระท่ี ๓     ขั้นให้ความเห็นชอบ 
นายสมัคร  บุพบุญ   ตามท่ีทางปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
(ประธานสภาฯ)    บริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่าย 
     จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้สภาพิจารณานั้น  สภาได้มี 
     มติรับหลักการแล้ว และมีมติให้ผ่านการแปรญัตติในวาระที่ ๒ นั้นแล้ว 
     ในวาระท่ี ๓ ขั้นให้ความเห็นชอบ กระผมขอถามมติสภาแห่งนี้ 
     ว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2562  ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติ 
     หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ที่ส่งมา หรือไม่ 
     ครับ 
ประธานสภาฯ  ก่อนลงมติจะให้ความเห็นชอบในการตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ผ่านวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ให้
เลขานุการสภาฯ  ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุมว่าครบ
องค์ประชุมหรือไม่ 

เลขานุการสภาฯ ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชุม  ผู้มาประชุม  17  คน  ลา
ประชุม  -  คน  ขาดประชุม   -  คน  ครบองค์ประชุม 

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562  ด้วยคะแนนเสียง  14 เสียง งดออกเสียง 3   เสียง  ขาด
ประชุม  -  คน   มติเห็นชอบโดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ใน
เวลา  10.15 น.   

 5.2   เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ  ด้วยทางผู้บริหารโดยหน่วยงานโดยท่านปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้เสนอรายละเอียดเพื่อ ขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   เพ่ือโอนลด   
โอนเพิ่ม มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ได้
พิจารณา รายละเอียดขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจง 

นางสาวภิรมยา เอกตะคุ ได้กล่าวชี้แจง  เนื่องจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งค่าใช้จ่ายการ
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบ้านโนนมะเฟืองมา เพ่ือขยายเขตเพ่ิมเติม
ให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้รวม 17 
ครัวเรือน ที่บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่  8 และบ้านหญ้าคามหมู่ 2 ซึ่งการ
ส ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการ
และค่าใช้จ่าย  ดังนี้  - ปักเสาคอนกรีตขนาด 12,9, 8 เมตร จ านวน 57,2 
39 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ พาดสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 
ตารางมิลลิเมตร  จ านวน 2 สาย  ระยะทาง 2,700 เมตร , พาดสาย
อะลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด  50 ตารางมิลลิเมตร  จ านวน 2 สายระยะทาง 
2,054 เมตร เพิ่มเติมในเส้นทางดังกล่าว  
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 -  ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ ระบบ 1 เฟส 2 สาย 22,000/230 
โวลท์ จ านวน 2  เครื่อง ค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,856,309 บาท  

 ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่ได้ด าเนินการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายจากค่าเฉลี่ยเงินลงทุนในส่วนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบ 
เพ่ิมข้ึนเป็นไม่เกิน 75,000 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
เงินลงทุนเฉลี่ยต่อครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,195 บาท  ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ต้องช าระเงินสมทบในส่วนที่เกิน
กว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 622,000.63 บาท  

    เ นื่ อ ง จ า ก ง บ ป ร ะ ม า ณ ง บ เ งิ น อุ ด ห นุ น กิ จ ก า ร ที่ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์ งบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน และขยายเขตตั้งตั้งชุดโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณภายในหมู่บ้าน คงประเมินเดิมคงเหลือ 328,531  
บาท  จึงไม่เพียงส าหรับการด าเนินการในครั้งนี้  จึงขออนุมัติโอน ลด โอน
เพ่ิมในครั้งนี้  

  ในการจ่ายโดยการโอนงบประมาณดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2  และ  3) พ.ศ. 2543 
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 รายการที่ขอโอนลด  
  งานไฟฟ้าถนน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  1. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าชลประทานห้วยน้ าเค็มหมู่ที 2 

(หน้า 82)   รายละเอียด 
                                               -  ขุดลอกอ่างเก็บน้ าชลประทานห้วยน้ าเค็ม หมู่ที่  2 ยาวรวมไม่น้อยกว่า 651 

เมตร ลึกจากพ้ืนดินเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียด
โครงการ  จ านวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบแปลนของ อบต.) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 894,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00242 แผนพัฒนา
สี่ปี 2561-2564  โดยโอนลด 293,500  บาท 

 รายการที่โอนเพิ่ม 
  งบเงินอุดหนุน  
  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นที่สาธารณประโยชน์  
  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนใน

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ตั้งไว้ 400,000 บาท  
 คงเหลือ 328,531.49  บาท 
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  1.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งไว้ 400,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้านและขยายเขต
ติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  

 งบประมาณคงเหลือ 328,531.49 บาท โดยโอนเพิ่ม 293,500 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 622,031.49  บาท 
ประธานสภาฯ  ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดสงสัย

หรือไม่  
ที่ประชุม  -  ไม่มี- 
 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ก็ขอความเห็นชอบในการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้   
 เลขานุการสภาฯ    ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภา อบต. ในที่ประชม  ผู้มาประชุม   17 คน    
     ลาประชุม -  คน    ครบองค์ประชุม 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 3  เสียง 
 
ประธานสภาฯ     เมื่อสภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติโอนงบประมาณ 
     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายการดังกล่าว  
นางสาวภิรมยา เอกตะคุ   5.3  เรื่อง  การพิจารณาเรื่อง  การสร้างเมรุของที่พักสงฆ์ เนื่องจากทางหมู่
ที่  6      บ้านตลุกยาง ได้มีการบริจาคที่ส าหรับจัดตั้งเป็นที่พักสงฆ์ข้ึน มีเนื้อที่ 
     ประมาณ 3  งาน 5 ตารางวา เพ่ือสร้างเป็นที่พักสงฆ์ แต่ถ้าเป็นที่พักสงฆ์
     ต้องมีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ ขึ้นไป  ส านักสงฆจ์ะสามารถ ขึ้นทะเบียน เป็น 
     ส านักสงฆ์ได้  แต่ทางที่พักสงฆ์ มีเนื้อที่ประมาณ 3 งาน 5 ตารางวา ไร่ จึง
     ไม่เข้าหลักเกณฑ์การจัดตั้งส านักสงฆ์ ก็จะเป็นได้เพียงที่พักของสงฆ์ แต่
     ส าหรับการขออนุญาตก่อสร้างเมรุ นั้นก็ต้องมีเนื้อที่เพ่ิมเติมอีก หรือม ี
     สถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะก่อสร้าง  แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
     หนองแจ้งใหญ่ เราไม่สามารถมีงบประมาณในการก่อสร้างให้ได้  และการ
     ด าเนินการดูแลและรับผิดชอบก็คงจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป  
ประธานสภาฯ     ตามท่ีท่านปลัดได้กล่าวชี้แจง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 
     ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม     - เห็นชอบใหใ้ช้ท่ี นสล.  ในเนื้อที ่ 3  งาน   5   ตารางวา   ในพื้นที่
     บ้านตลุกยาง ส าหรับประชาชน หมู่ที่  6 ใช้ก่อสร้างเมรุ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายสมัคร  บุพบุญ   เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญเสนอแนะ 
(ประธานสภาฯ)    แสดงความคิดเห็นได้ครับ  
นายบุญรัก  นาดี    เรียนท่านประธานฯ ขอเรียนถามโครงการศึกษาดูงานฯ ว่าจะมีหรือเปล่า
ครับ ส. อบต. หมู่ที่ 10    เพราะทางสมาชิกทุกคนก็อยากจะไปศึกษาดูงานบ้าง  
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นางกฤติกา ไชบชวคุปต์    ก็ขอแจ้งแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ว่าขณะนี้เราได้ปรึกษากับนัก 
     ทรัพยากรบุคคลแล้วว่าจะด าเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากฤดู
     เก็บเก่ียวเสร็จแล้ว หากจะด าเนินการในช่วงนี้คงเป็นไปไม่ได้ เพราะเหลือ
     เวลาเพียงเดือนเดียวก็จะสิ้นปีงบประมาณมันจะเป็นการยุ่งยากเกินไป 
     ส าหรับการด าเนินการตามโครงการ ก็มีแนวทางว่าจะพาไปศึกษาดูงานที่
     ทางหน่วยงาน ป.ป.ช แนะน า และก็จะศึกษาค้นคว้าดูสถานที่ที่เก่ียวกับตาม
     โครงการพระราชด าริ อันนี้เป็นการคร่าว ๆ ไว้ก่อน และถ้าจัดโครงการแล้ว
     ก็ขอความร่วมมือกับสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะ  
     ส่วนในเรื่องของวันที่   16-17 สิงหาคม 2561 นี้ เป็นโครงการที่ต้องไป
     ปฏิบัติธรรมตามโครงการพัฒนาจิตส านึกและจรรยาบรรณ ให้กับสมาชิก
     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ พนักงานส่วนต าบลและ 
     พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 16-17 
     สิงหาคม  2561  ณ วัดป่าสาลวัน อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด 
     นครราชสีมา ก็ขอร่วมมือกับทุกคนได้มาลงทะเบียนแต่เช้าด้วยนะคะ  ตาม
     ก าหนดการ ก็เวลา 07.30 น. จะต้องลงทะเบียน รายงานตัว เมื่อพร้มก็จะ
     ออกเดินทางค่ะ 
ประธานสภาฯ     เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดสงหรือ หรือภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่   ถ้าไม่มี
     สมาชิกท่านใด จะเสนออีกกระผมขอปิดการประชุมสภา สมัยประชุม สมัย
     สามัญ ที่ ๓ ครัง้ที่ ๒ ประจ าปี  2561 นี้ครับ ขอบคุณครับ 
   

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

       ปิดประชุมเวลา  11.20  น.  
 
 
 

       ลงชื่อ                              ผู้จดบันทึกการประชุม 
                  (นายสมจิตร  มุงรัง) 
               เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 
 
       ลงชื่อ                             ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
         (นายสมัคร    บุพบุญ) 
            ประธานสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
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คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  

สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่     สิงหาคม  
2561 

                       

                                               ลงชื่อ................................................กรรมการ 
                                                                 (นางมารศรี      นาดี )    
                                                   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2         
                       
              ลงชื่อ..................................................กรรมการ 
                                                (นางเปล่ง  แก้วรักษา) 
                                                                         สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8 
 

         ลงชื่อ..............................................   กรรมการ 
                                                                        ( นายสมัย บ้วนนอก)                  
                                                                         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่   9 
 
 
 
                             ขอให้เลขานุการสภาฯ   น าส าเนารายงานการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ   
มีมติรับรองรายงานการประชุม   เม่ือที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว   ขอให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบ 
   
                           ลงชื่อ......................................  ......ผู้ตรวจสอบ 
                                                          (นายสมัคร      บุพบุญ) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
 

 

 


